

ด่วนที่สุด

ที่ ขก ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๕๖



ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัด  
ขอนแก่น และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย  
แจ้งว่า ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น จึงให้ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์การปกครองส่วน  
ท้องถิ่น และภาคเอกชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. กำกับดูแล นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

๒. เน้นย้ำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และ  
สามารถติดต่อประสานการปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีการ Work From Home โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าจนกระทบ  
ต่อผลประโยชน์ของประชาชน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.khonkaen.go.th](http://www.khonkaen.go.th) เมนูหลักสถานการณ์  
COVID-19 ขอนแก่น หัวข้อย่อย ประกาศ/คำสั่งจังหวัดขอนแก่น (หนังสือสั่ง/การดำเนินงานของจังหวัด)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร / โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๔๓๘๑ มท ๔๐๑๒๒













	โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน		
๕.	ให้ ศปม. จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สท.) สนับสนุนการดำเนินการประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรองในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จ.สมุทรสาคร) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ศปม.	
๖.	<p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหมอชนะ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๖.๑ ให้ สพร. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการทำงานทางเทคนิคของแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ ดศ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแอปพลิเคชันดังกล่าวต่อไป</p> <p>๖.๒ ให้ มท. (จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดมหาสารคาม) และ กทม. แจกผู้ประกอบการโรงงานและเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงและขอความร่วมมือให้แรงงานของตนเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคของ คร. ต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้ สพร. และ ดศ. ร่วมกันจัดทำ Animation กระบวนการทำงานและผลลัพธ์การดำเนินงานของแอปพลิเคชันหมอชนะ และให้ โฆษก ศบค. นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว</p> <p>๖.๔ ให้ สพร. พัฒนา Function และ/หรือ Feature ของแอปพลิเคชันหมอชนะที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและสอบสวนโรคเพิ่มเติม อาทิ การแจ้งเตือนข้อมูล Animation การทำงานของแอปฯ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>สพร.</p> <p>มท. (จังหวัด สมุทรสาครและ จังหวัด มหาสารคาม)/ กทม./ คร.</p> <p>สพร./ ดศ./ โฆษก ศบค.</p> <p>สพร.</p>	
๗.	ให้ คค. พิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ยังคงให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข “DMHTT” อย่างเคร่งครัด	คค.	
๘.	ให้ กทม. กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด	กทม.	



๙.	ให้ สธ. คร. และ โฆษก ศบค. ร่วมกันหารือแนวทางการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในห้วงสิ้นเดือน ก.พ. ๖๔	สธ./ คร./ โฆษก ศบค.	
๑๐.	ให้ วช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง พิจารณาจัดทำหลักสูตรต้นแบบของการเรียนแบบผสมผสาน (On-Air On-Site และ Online) เพื่อรองรับกรณีการปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อเสนอให้ สธ. พิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศต่อไป	วช./ สธ.	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔